



HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ VIỆT NAM VIETNAM WOMEN'S UNION

68 Nguyen Chi Thanh Street, Hanoi, Vietnam

Tel: +84 (24) 39717225/39728042/39720067; Fax: +84 (24) 39721606/39713143

Website: www.hoilhpn.org.vn; Email: vwuebulletin@gmail.com/asiapacific.vwu@gmail.com

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2021

THƯ

Gửi cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước

Chị em thân mến,

Những ngày này, dịch bệnh Covid-19 lây lan trên toàn cầu, tác động sâu sắc đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân trên thế giới và Việt Nam, trong đó có phụ nữ và trẻ em. Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, các cấp, các ngành và toàn dân đã và đang thực hiện nhiều biện pháp quyết liệt để có thể sớm khống chế dịch bệnh, vì sức khỏe, tính mạng của người dân là trước hết, trên hết. Các ngành, các lực lượng tham gia tuyến đầu - đặc biệt là hàng triệu y, bác sỹ, nhân viên y tế - đang nỗ lực hết mình, không quản ngại nguy hiểm, vất vả, thậm chí có cả hi sinh, mất mát để truy vết, xét nghiệm, cách ly, điều trị, cứu chữa bệnh nhân.

Cũng chính từ những gian nan, vất vả ấy, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội rất trân trọng và cảm động khi thấy, trong khó khăn chung của đất nước, cán bộ, hội viên, phụ nữ đã có nhiều hoạt động thiết thực tham gia phòng chống dịch bệnh, san sẻ yêu thương, hỗ trợ lẫn nhau. Nhiều tấm gương sáng, hình ảnh đẹp, nhiều hoạt động hiệu quả của phụ nữ đang được lan tỏa ở khắp mọi nơi như: Bếp ăn 0 đồng, suất cơm nghĩa tình, thu hoạch và tiêu thụ nông sản, tặng khẩu trang, nhu yếu phẩm, giảm giá nhà trọ, chăm sóc, hỗ trợ hết mình cho bệnh nhân F0 điều trị tại nhà... Dù ở hoàn cảnh nào, kể cả những chị em đang khó khăn trong cuộc sống mưu sinh hàng ngày, từ những địa phương vừa căng mình chống dịch, cũng vẫn một lòng hướng về những nơi khó khăn hơn, dịch bệnh phức tạp hơn bằng những món tiền nhỏ, hũ gạo, hay mớ rau, củ quả, trái cây... chứa đầy tình yêu thương. Những nghĩa cử cao đẹp đó đều xuất phát từ trái tim nhân hậu, tấm lòng thơm thảo của mỗi người phụ nữ Việt Nam, thông qua đó, chị em phụ nữ cả nước đã truyền cho nhau thêm sức mạnh, niềm lạc quan để chống lại dịch bệnh.

Thưa toàn thể chị em,

Dịch bệnh Covid 19 vẫn còn diễn biến phức tạp, khó lường, hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng “*chống dịch như chống giặc*”, “*đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa, đã đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa, đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn nữa*” và phong trào thi đua “*Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19*” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội tha thiết đề nghị cán bộ, hội viên, phụ nữ cả nước tiếp tục khơi dậy truyền thống tốt đẹp của con người Việt Nam “*thương người như thể thương thân*”, “*càng khó khăn, càng đoàn kết*”, cùng toàn Đảng, Nhà nước, các cấp, các ngành đẩy lùi dịch bệnh với quyết tâm “*thần tốc, thần tốc hơn nữa; quyết liệt, quyết liệt hơn nữa*”.

Mỗi cán bộ, hội viên, phụ nữ hãy là một chiến sỹ trên mặt trận phòng chống dịch bệnh, nâng cao ý thức, hành động có trách nhiệm vì bản thân, gia đình và cộng đồng, thực hiện thật nghiêm các quy định và nguyên tắc 5K; đồng thời tích cực tuyên truyền, vận động chồng, con, người thân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh tại địa phương, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền.

Đây là thời điểm mỗi chị em chúng ta cần nắm chặt tay nhau, phát huy sức mạnh, lòng nhân ái, tương trợ lẫn nhau vượt qua đại dịch với tinh thần *ai có gì giúp nấy, người có ít giúp ít, người có nhiều giúp nhiều*, trước hết là giúp những người xung quanh, sau là những người ở địa phương, đơn vị khác; quan tâm hỗ trợ lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch, phụ nữ nghèo, phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nữ công nhân lao động và lao động tự do tại các địa bàn thực hiện giãn cách xã hội để đảm bảo không để ai bị bỏ lại phía sau.

Đối với các cấp Hội, cần năng động, sáng tạo, chủ động hơn nữa, tiếp tục đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình/hoạt động có hiệu quả trong phòng, chống dịch bệnh; tuyên truyền, nhân rộng, lan tỏa các hình ảnh đẹp về lực lượng tuyến đầu và về tổ chức Hội trong phòng chống dịch bệnh.

Với sự thấu hiểu và bằng tình cảm của những người mẹ, người vợ, người chị, trước những tổn thất mà dịch bệnh gây ra cho mỗi gia đình và đất nước ta, Đoàn Chủ tịch TW Hội bày tỏ sự đồng cảm và chia sẻ sâu sắc tới gia đình các chị em, nhất là các gia đình đã mất đi những người thân yêu nhất của mình bởi dịch bệnh Covid 19.

Đoàn Chủ tịch TW Hội tin tưởng rằng, với sự đồng lòng, đoàn kết, chị em phụ nữ sẽ nhân lên sức mạnh vốn có của người Việt Nam, cùng Đảng, Nhà nước và cộng đồng chiến thắng giặc Covid-19, để cuộc sống bình an sớm trở về, để nụ cười sẽ lại nở trên gương mặt của mỗi chúng ta.

Xin gửi tới toàn thể chị em những tình cảm thân thương và lời chào thi đua quyết thắng.

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Hàng

Hà Thị Nga